

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

สรุปคำเทศนาของ อาจารย์ดารณี วราเศรษฐ์

(ผู้ช่วยศิษยาภิบาล_งานด้านกิจกรรมคณะต่างๆคริสตจักรวัฒนา)

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.00 - 08.50 น.

ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮสท์

หัวข้อ : การเริ่มต้นที่ดี

พระวจนะ : โยบ 8:7 “ ถึงแม้การเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อย แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิ่งขึ้น ”

เนื้อหา : เรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงของ สตีฟ จ๊อบ เมื่อเขาอายุได้ 20 ปี เขาได้เริ่มก่อตั้งบริษัท Apple กับเพื่อนที่โรงรถของพ่อ เพียง 10 ปีให้หลัง Apple ก็ได้เติบโตจากคนเพียง 2 คนกลายเป็นบริษัทใหญ่โตที่มีมูลค่า 2,000 พันล้านดอลลาร์และพนักงานมากกว่า 4,000 คน แต่หลังจากที่เขาเพิ่งเปิดตัว Macintosh ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดของเขา ได้เพียงปีเดียว เขาก็ถูกไล่ออกจากบริษัทของเขาเอง เมื่ออายุได้ 30 ปี หลังจากเขาทะเลาะถึงขั้นแตกหักกับนักบริหารมืออาชีพ ที่เขาเองเป็นผู้ว่าจ้างให้มาบริหาร Apple และกรรมการบริษัทกลับเข้าข้างผู้บริหารคนนั้น ขบวนการถูกไล่ออกของเขาเป็นข่าวที่ใหญ่มากและเช่นเดียวกัน มันเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา เขากล่าวว่า เขาได้สูญเสียสิ่งที่เขาได้ทำมาตลอดชีวิตไปในพริบตา และเขารู้สึกเหมือนตัวเองพังทลาย เขาไม่ทราบว่าจะทำอะไร อยู่หลายเดือน และถึงกับคิดจะหนีออกจากวงการคอมพิวเตอร์ไปชั่วชีวิต แต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งกลับค่อยๆสว่างในตัวเขา และเขาก็พบว่า เขายังคงรักในสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้ว ความล้มเหลวที่ Apple มีอาจเปลี่ยนแปลงความรักที่เขามีต่อสิ่งที่ได้ทำมาแล้วแม้เพียงน้อยนิด เขาจึงตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งต่อมาเขาก็พบว่า การถูกไล่ออกจากบริษัทของตนเอง กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขา เพราะความหนักอึ้งของการประสบความสำเร็จได้ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกสบายๆ ของการเป็นมือใหม่อีกครั้ง และช่วยปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระ จนสามารถเข้าสู่ช่วงเวลาสร้างสรรค์ที่สุดในชีวิตของเขา

ช่วง 5 ปีหลังจากนั้น จ๊อบ ได้เริ่มต้นตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Next และ Pixar และพบกับ ลอร์เรนซ์ ซึ่งต่อมาได้เป็นภรรยาของเขา Pixar ได้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนจากคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องแรกของโลก นั่นคือ Toy Story และขณะนี้ เป็นสตูดิโอผลิตการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ส่วน Apple กลับมาซื้อ Next ซึ่งทำให้ จ๊อบได้กลับคืนสู่ Apple อีกครั้ง และเทคโนโลยีที่เขาได้คิดค้นขึ้นที่ Next ได้กลายมาเป็นหัวใจของยุคฟื้นฟูของ Apple จ๊อบกล่าวว่า ความล้มเหลวเป็นยาขมแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนใช้ เมื่อชีวิตเล่นตลกกับคุณจงอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรัก เขาเชื่อว่า สิ่งเดียวที่ทำให้เขาลุกขึ้นได้ครั้งนั้น คือเขารักในสิ่งที่เขาทำ

ในพระธรรมโยบ 8:7ถึงแม้การเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อย แต่ต่อไปปลายจะใหญ่โตมากยิ่งขึ้น....

โยบ เป็นคนที่เคยมีทุกสิ่ง มีความร่ำรวย มีครอบครัวที่ดี มีทรัพย์สินมากมาย แต่วันหนึ่งทุกอย่างก็หายไปจากชีวิตทุกอย่าง รวมถึงสุขภาพที่ดีด้วย ในตอนแรกโยบยังไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับเขา เขาเป็นคนดีทุกประการ แม้ว่าโยบไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าว่าเอาสิ่งเหล่านั้นไปจากเขา แต่โยบก็มีความสงสัยว่าทำไม เขามั่นใจว่าเขาเป็นคนดี แต่วันเวลาต่อมา โยบเริ่มเรียนรู้บางอย่าง เรียนรู้ถึงความยากลำบาก ความทุกข์ สอนให้เขาได้เข้าใจจุดเริ่มต้นของชีวิต ได้กลับมายืนอยู่ที่จุดเดิม และพระเจ้าสอนโยบว่า จงเรียนรู้จักการเริ่มต้นที่เล็กน้อย และมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตให้

ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ พิจารณาว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเราเป็นอย่างไร มีอะไรที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงหรือไม่ และสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ในช่วงเวลาแห่งชีวิตของเรา ณ ตอนนี้ จงค้นหาตัวตนที่แท้จริงให้พบ อย่าปล่อยให้ชีวิตสนุกไปวันๆ ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแบบไร้ค่า พิจารณาว่าคุณตนเองรัก ชอบที่จะทำอะไร และหาโอกาสพัฒนาสิ่งนั้น นี่เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง

ดังนั้นคุณจะต้องหาสิ่งที่เรารักให้เจอ เพราะวิธีเดียวที่จะทำให้เราเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริง คือ การได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นขอดเยี่ยม และวิธีเดียวที่เราจะทำให้คุณสามารถทำสิ่งที่ขอดเยี่ยมได้ก็คือ เราจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำ และถ้าหารคุณยังหาไม่พบ อย่าหยุดหาจนกว่าจะพบ และอธิษฐานต่อพระเจ้าขอต่อพระองค์ให้เราได้พบ เราจะรู้ได้เองเมื่อเราได้ค้นพบสิ่งที่เรารักแล้ว พระเจ้าทรงโปรดนำทางเรา และอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า และพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเรา ก็คือ พระเจ้าจะประทานพรมากมายให้.

ขอพระเจ้าอวยพระพร

สรูปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครุงานศาสนกิจ)